

Thiết kế tủ bếp gỗ tự nhiên phong cách hiện đại

Tủ bếp gỗ tự nhiên đang dần trở thành xu hướng cho những không gian nhà bếp hiện đại. Từ những căn hộ chung cư cao cấp đến nhà ở, tủ bếp gỗ tự nhiên là đồ nội thất không thể thiếu. Ngoài phong cách cổ điển truyền thống, thì thiết kế tủ bếp gỗ tự nhiên phong cách hiện đại đang ngày càng trở nên được ưa chuộng hơn cho dần phù hợp với sự phát triển kinh tế thị trường.

- [Tủ bếp gỗ](#)

[Tủ bếp gỗ Cẩm Xe](#) [Tủ bếp gỗ xoan đào](#) [Tủ bếp gỗ sồi](#) - <https://giuonggo.net/tu-bep-go>

Việc thiết kế tủ bếp gỗ tự nhiên phong cách hiện đại không hề đơn giản. Bởi không chỉ là khâu lựa chọn nguyên liệu mà còn cả khâu thiết kế, lựa chọn mẫu mã cho phù hợp với nội thất trong phòng bếp và phong cách tổng hòa của toàn bộ căn nhà.

Vậy thiết kế tủ bếp gỗ tự nhiên phong cách hiện đại thế nào cho phù hợp? Hãy cùng Nội thất Minh Khôi tìm hiểu những yêu cầu cơ bản để tạo nên không gian bếp hiện đại với tủ bếp gỗ tự nhiên nhé!

Về nguyên liệu

Trong những nguyên liệu làm tủ bếp gỗ tự nhiên phổ biến như gỗ sồi, gỗ xoan đào, gỗ óc chó, gỗ cẩm xe... thì gỗ sồi là lựa chọn đầu tiên khi bạn muốn có một không gian bếp hiện đại.

Gỗ sồi với tính chất nhẹ, dễ thi công, tông màu sáng tạo nên không gian phòng sáng hơn, trẻ trung, năng động và hiện đại. Vân gỗ to, đều đẹp thể hiện gu thẩm mỹ độc đáo của gia chủ. Hơn nữa, là nguyên liệu gỗ nhập khẩu được tẩm sấy kỹ lưỡng nên bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng, chống mối mọt với độ bền cao.

Ngoài ra, bạn còn có thể lựa chọn tủ bếp gỗ cẩm xe cũng với tông màu sáng. Tuy nhiên, tùy thuộc vào túi tiền của mình để lựa chọn cụ thể, với tủ bếp gỗ sồi giá thành rẻ hơn so với tủ bếp gỗ cẩm xe.

Không gian thiết kế

Phong cách thiết kế tủ bếp gỗ hiện đại phù hợp với những khu chung cư, căn hộ bởi kiến trúc tổng thể theo phong cách hiện đại. Ngoài ra, những căn nhà nhỏ của các gia chủ trẻ tuổi cũng có thể thiết kế theo phong cách hiện đại với những tủ bếp gỗ tự nhiên bắt mắt.

Mẫu thiết kế

Tùy theo sở thích của gia chủ cũng như diện tích trong không gian bếp, bạn có thể lựa chọn mẫu tủ bếp chữ I, chữ L hay chữ U theo phong cách bố trí hiện đại. Ngoài ra, còn tùy vào thiết kế tổng thể của căn nhà để có mẫu thiết kế tủ bếp gỗ tự nhiên phù hợp nhất!

Còn rất nhiều yếu tố để đánh giá việc thiết kế tủ bếp gỗ tự nhiên phong cách hiện đại mà như bố trí những đồ nội thất liên quan... Vì thế, để sở hữu một chiếc tủ bếp với thiết kế không gian hiện đại, hãy liên hệ đến hotline 0933 33 77 88 Nội thất Minh Khôi để được tư vấn miễn phí ngay từ hôm nay nhé!